

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

PIMO – ถ้าจะเอาจริง ก็ต้องพร้อม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ยังนะครับ ยังไม่ใช่ที่มาที่ไปของหุ้น ในข้อความที่จั่วหัว ยังคงเป็นสิ่งที่กล่าวไว้ สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น โดยที่กล่าวว่า ถ้าจะเอาจริง ก็ต้องพร้อม จะหมายถึงว่า หากท่านใด คิดจะเข้า เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเต็มตัว หรือเอาจริงเอาจังแบบเป็นมืออาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเล่นนั้น ก็ต้องมี “ความพร้อม” ... ซึ่งก็ต้องพร้อมหลายๆ ด้าน ด้วยเหมือนกัน การจะเข้าซื้อหุ้นเก็บ แล้วทำงานประจำไป หรือนานๆ ซื้อเก็บครั้งหนึ่งนั้น ถ้ามัวผัดไหม ได้ไหม ... มันไม่ผัดหรือครับ ได้อยู่แล้ว เพียงแต่การซื้อนั้น เราต้องแยกให้ออกว่า เราไม่ได้เล่นเป็นอาชีพ และยังไม่ถึงขั้นจริงจัง และต้องเน้นไปทางหุ้นที่ให้ผลตอบแทน ในเรื่องของเงินปันผลมากกว่า ถึงจะดี จะซื้อเก็บเพื่อหวังกำไรจากหุ้นนั้น ต้องเป็นแค่ผลพลอยได้ไปเท่านั้น การซื้อเก็บ นานๆ ซื้อทีหนึ่งนั้น ผลตอบแทนจากเงินปันผล ก็ต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลงไป เรียกว่าปีละ 5% หรือ สูงกว่านี้ขึ้นไป ก็น่าจะโอเคอยู่แหละครับ... ถึงแม้ว่าหุ้นนั้น ราคาจะลงมาต่ำกว่าที่เราซื้อ ก็ต้องทำใจได้ด้วย... แต่ถ้าคิดจะเป็นนักลงทุนอย่างจริงๆ จังๆ หรือ ทำเป็นอาชีพ ไม่ว่าจะอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก หรือช่วง หลังเกษียณจะมาเป็นนักลงทุน ความพร้อมต้องมี ไม่ว่าจะเป็น ด้านเวลา ด้านวิชาความรู้ ด้านเครื่องมือ และยิ่ง ด้านการรับรู้ข้อมูลต่างๆ นานา เราต้องมีให้ครบให้พร้อม... โลกที่ว่าหมุนเร็ว ไปเร็ว ในโลกของการลงทุนนั้น จะเร็วกว่า แม้แต่การตัดสินใจผิดเพียงไม่กี่ครั้ง ก็อาจจะทำให้พลาดได้ ข้อมูลไม่เพียงพอ ก็พลาดได้... ยิ่งถ้า จะเป็นแบบ Trader ด้วยแล้วนั้น แค่อะไรที่ ยังไม่ควรจะผิดพลาดเลย (นอกเสียจากว่า คุณคือ คนทำ)

ดูตามเกม... อาจจะต้องเล่นเกมเง็กกำไร หรือ เกมรอบสั้นไปก่อน เพราะจริงๆ แล้ว ยังไม่ มีแนวโน้มในขาขึ้นระยะกลางๆ เลย... ที่เห็นๆ ในตอนนี้ ก็ยังอยู่ในการเล่น ของโครงสร้างSideways ใหญ่ๆ

แนวรับ : ... 1.52-1.48 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 1.45 น่าจะดีกว่า**

เป้าหมาย : ... 1.60 เป็นแนวต้านระยะสั้น **ยื่นได้ มอง 1.80**

Price Chart...(PIMO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PIMO... จริงๆ แล้ว เรื่องของ Volume ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค แต่การวิเคราะห์ Volume บางครั้ง ก็ต้องดูให้ออกด้วย ว่าเป็น Volume แท้ หรือ เทียม (อันนี้ ถ้าพูดจะยาว). แต่บางครั้ง เรามองไม่ออก ว่า Volume ของใคร ของคน ในตลาด หรือ คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใหม่ เราก็ต้องอ่านจากรูปแบบของแท่งเทียน และ Volume ในแต่ละวันหรือแต่ละแท่งนั้นแหละครับ ช่วงขึ้นเป็นใจ ช่วงลงเป็นใจ ช่วงพักตัว Volume แบบไหน... เบื้องต้น เราก็พอจะอ่านเกมได้แล้วว่า จะเอาทางไหน จะเล่นยังไง หรือ ถ้าจะคาดเกม ก็ยังอาจจะคาดได้เสียด้วยซ้ำว่า จะ เล่นทางขายหรือทางซื้อ ถ้าขาย ขายหมดหรือยัง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน